

Số: 531 / ĐHL-HCTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2019

V/v tiếp tục góp ý Dự thảo một số Quy chế, quy định
của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các đơn vị

Ngày 10/6/2019, Nhà trường có gửi văn bản 484/ĐHL-HCTH qua email và đưa Trang thông tin điện tử của Trường về việc lấy ý kiến đóng góp toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Trường cho 03 Quy định:

- Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quy định đánh giá, phân viên chức và người lao động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 14/6/2019, Nhà trường gửi tiếp văn bản 495/ĐHL-HCTH qua email và đưa Trang thông tin điện tử của Trường về việc lấy ý kiến đóng góp toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Trường cho ***Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường***.

Ngày 18/6/2019, Nhà trường gửi email và đưa Trang thông tin điện tử của Trường về việc đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nhắc nhở về thời hạn góp ý cho các Dự thảo.

Đến thời điểm hiện tại ngày 01/7/2019 sau nhiều lần yêu cầu góp ý, Phòng Hành chính - Tổng hợp chỉ nhận được một số góp ý của các khoa và một số cá nhân, trong đó ý kiến đóng góp cho Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ***rất hạn chế***.

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường là văn bản rất quan trọng, điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Trường và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của toàn thể quý Thầy/cô sau khi Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2019).

Để Quy chế Tổ chức và hoạt động có chất lượng, tránh được những thiếu sót, Lãnh đạo Nhà trường kêu gọi các đơn vị và cá nhân một lần nữa tiếp tục đóng góp cho các Dự thảo nêu trên, đặc biệt là Quy chế Tổ chức và Hoạt động để Nhà trường thực hiện các bước tiếp theo nhằm ban hành các Quy chế nêu trên đúng thời hạn quy định.

Ý kiến góp ý cho các Dự thảo và gửi về địa chỉ email plhtoan@hcmulaw.edu.vn hoặc bằng văn bản cho phòng Hành chính - Tổng hợp trước **16h ngày 10/7/2019**. Sau thời hạn nêu trên Ban soạn thảo sẽ tổng hợp chỉnh lý những điểm chưa phù hợp sau đó trình Hội đồng trường xem xét thông qua đồng thời không tiếp nhận thêm bất cứ ý kiến nào liên quan đến Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường sau khi được ký ban hành.

Rất mong nhận được những ý kiến thật sự **toàn diện, sâu sắc và có chất lượng** của Quý Thầy/cô đối với các văn bản nêu trên. *lquan*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**
lquan
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
LUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Hoàng Hải